



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๑๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒



พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล พร้อมทั้งให้กำลังใจพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)



กองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล”



นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนที่บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี น้ำท่วมถนนเข้าหมู่บ้านความสูงประมาณ ๒ - ๓ เมตร โดยจัดกำลังพล เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ขนาด ๑๖ ฟุต รถยนต์บรรทุกทุกขนาดใหญ่ ๒ คัน รถยนต์ตรวจการณ์ ๑ คัน รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย ๑ คัน ลำเลียงสิ่งของ และประชาชน ออกจากพื้นที่น้ำท่วม จำนวน ๖๐๐ คน ๑๕๐ คริวเรือน เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๒



นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน พื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการสร้างพนังกั้นน้ำ มอบอาหาร น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้านให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ แฉ่งเดือน จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบด้วย จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง อุทัย ปทุมธานี ให้แจ้งเดือนประชาชนริมน้ำ เพราะจะมีการระบายน้ำเพิ่ม โดยตั้งแต่เที่ยงของวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ จะระบายที่ ๕๕๐ ลบ.ม./วินาที แต่จะระบายไม่เกิน ๖๐๐ ลบ.ม./วินาที



### การประชุมสรุปผลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ



พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ โดยมี พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ อนุกรรมการ/เลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑

### สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกองทัพอากาศ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต



พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จ่านงค์ ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พร้อมคณะ สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการติดตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกองทัพอากาศกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสมาร์ตกริด (Smart Grid) ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

### พิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัว



พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

**อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.**



นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โดยสาธิตการแต่งกาย และการแสดงความเคารพอย่างถูกต้อง ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชาชนกุล) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

**ประชุมหารือและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กองบิน ๒๓ และเขตเทศบาลนครอุดรธานี**



นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ร่วมกับ ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประชุมหารือและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กองบิน ๒๓ และเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๔ สูบพร่องน้ำในกองบิน ๒๓ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตสนามบิน สืบเนื่องจากพายุ “โพดุล” พัดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

**กองบิน ๒๑ จัดหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน**



นาวาอากาศเอก วาริต งามโกมุท เสนาธิการกองบิน ๒๑ นำหน่วยมิตรประชาออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการแพทย์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งให้บริการตัดผม และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กศน. อำเภอกันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

**ข่าวบริการ**

กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ พลอากาศตรี อุทัย สนแจ้ง บิดาของ นาวาอากาศเอก ธีรพล สนแจ้ง รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ ตั้งแต่บัดนี้ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ พิธีสวดพระอภิธรรมศพ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ ณ เมรุ ๑